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  ข่าวพฒันาสาธารณูปโภค
  'รฟม.'คาดเปิดประมูลรถไฟฟ้าสีนํ�าตาลปีนี�  ( 11 January 2019 )

รฟม.ล ั�นเปิดประมลูรถไฟฟ้าสายสนํี�าตาลชว่งแคราย-ลาํสาลี เม็ดเงนิกวา่ 4.8 หมื�นลา้นภายในปีนี� เตรียมเจรจา
"กทพ." ลงทนุฐานรากโครงการกอ่น ขณะสว่นตอ่ขยายรถไฟฟ้าสายสชีมพู-เหลืองจอ่ชงเขา้บอร์ด 25 ม.ค.นี� ชี�มอบสทิธิ
"บทีเีอส" พฒันาเป็นทางออกดสีดุ

นายภคพงศ์ ศริกินัทรมาศ ผูว้า่การการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยวา่ หลงัจากมติ
คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (คจร.) เห็นชอบผลการศกึษาความเหมาะสมโครงการกอ่สรา้งรถไฟฟ้าสายสี
นํ�าตาล ชว่งแคราย-ลาํสาลี (บงึกุม่) วงเงนิลงทนุ 4.8 หมื�นลา้นบาท พรอ้มมอบหมายให ้รฟม.เป็นผูด้าํเนินการ พบวา่ข ั�น
ตอนตอ่ไปจะตอ้งนําเสนอโครงการดงักลา่วใหค้ณะรฐัมนตรี (ครม.) พจิารณา หลงัจากนั�นสาํนกังานนโยบายและแผนการ
ขนสง่และจราจร (สนข.) จะจดัทาํรายงานวเิคราะห์ผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้ม (อไีอเอ) และ รฟม.จะจดัทาํรายงานการรว่ม
ทนุกบัเอกชน (พีพีพี) คูข่นานกนั คาดวา่ภายในปลายปีนี� จะสามารถเปิดประมลูได้

สาํหรบัการลงทนุจะเป็นรูปแบบพีพีพีเหมอืนรถไฟฟ้าสายสชีมพู ชว่ง แคราย-มนีบรีุ และรถไฟฟ้าสายสเีหลือง
ชว่งลาดพรา้ว-สาํโรง โดยรฐับาลเป็น ผูล้งทนุคา่จดักรรมสทิธิ �ที�ดนิสว่นเอกชนจะเป็นผูล้งทนุงานกอ่สรา้ง ดแูลงานระบบ
และขบวนรถไฟฟ้าใหบ้รกิารเดนิรถและบาํรุงรกัษา รวมถงึเป็นผูจ้ดัเก็บ คา่โดยสาร เบื�องตน้ รฟม.อาจขอใหก้ารทาง
พเิศษแหง่ประเทศไทย (กทพ.) ลงทนุในสว่นของฐานรากไปกอ่น เพราะรถไฟฟ้า สายสนํี�าตาลใชง้านฐานรากเดยีวกบั
โครงการทางดว่นเกษตรนวมนิทร์ เมื�อประมลูไดผู้ช้นะเอกชนจงึจะมาชาํระเงนิลงทนุคนืในภายหลงั สาํหรบัความคบืหน้า
ของโครงการกอ่สรา้งรถไฟฟ้าสายสชีมพู (สว่นตอ่ขยาย) ระยะทาง 2.8 กโิลเมตร และโครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลือง
(สว่นตอ่ขยาย) ระยะทาง 2.6 กโิลเมตร วงเงนิลงทนุประมาณ 6,000 ลา้นบาท รฟม.จะเสนอที�ประชุมคณะกรรมการ
(บอร์ด) วนัที� 25 ม.ค.นี� เพื�อพจิารณารายงานพีพีพี หากบอร์ด เห็นชอบก็จะเสนอเรื�องใหก้ระทรวงคมนาคมพจิารณา
ภายใน 60 วนั และจะเสนอ คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิการของรฐั (คณะกรรมการ พีพีพี)
พจิารณารูปแบบการลงทนุตาม ลาํดบั

อยา่งไรก็ด ี มแีนวโน้มวา่การใหผู้ช้นะการประมลูรถไฟฟ้าท ั�ง 2 สายคอื กจิการรว่มคา้บเีอสอาร์ ดาํเนินการเสน้
ทางสว่นตอ่ขยายจะเป็นแนวทางที�ดทีี�สดุ เนื�องจากมคีวามพรอ้มเรื�องสถานีซอ่มบาํรุงและอื�นๆ สว่นการจดัทาํรายงานอไีอ
เอเสน้ทางสว่นตอ่ขยายยงัไมแ่ลว้เสร็จและอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการคูข่นานกนั โดยคาดวา่จะเริ�มกอ่สรา้งสว่นตอ่ขยายดงั
กลา่วไดภ้ายในปี 2562 หรือชา้ที�สดุไมเ่กนิตน้ปี 2563 และเปิดใหบ้รกิารภายในปี 2564

ท ั�งนี� โครงการกอ่สรา้งรถไฟฟ้าสายสชีมพูและสายสเีหลืองสว่นตอ่ขยาย เป็นขอ้เสนอพเิศษของกจิการรว่มคา้บเีอ
สอาร์ ที�มบีรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิ�งส์ จาํกดั (มหาชน) ถอืสดัสว่นรว่มทนุมากที�สดุ โดยขอ้เสนอดงักลา่วทางกจิการรว่มคา้
บเีอสอาร์ จะเป็นผูล้งทนุสว่นตอ่ขยายท ั�งหมดดว้ยตวัเอง
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